



การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

โรงเรียนบ้านชัยใหม่
ตำบลตะโกทอง อำเภอชัยใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

นายเกรติศาสตร์ ปัตตะเน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำใหม่ได้ประกาศเจตนารมณ์ เรื่องไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของโรงเรียนบ้านซำใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ ที่เข้มแข็งในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ โดยประกาศเจตนารมณ์ว่า “โรงเรียนบ้านซำใหม่เป็นหน่วยงาน ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ทั้งก่อน/ ขณะ/ หลังจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)” เพื่อป้องกันการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมและไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนใด ๆ รวมทั้งเป็นการสร้างวัฒนธรรมและทัศนคติที่ถูกต้อง โดยผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ต้องปฏิบัติตนเป็นอย่างดีพร้อมทั้งกำกับดูแลบุคลากรในสังกัดให้ประพฤติปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเคร่งครัด และประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบถึงเจตนารมณ์ดังกล่าวด้วย โรงเรียนบ้านซำใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต ๓ ให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy จึงได้ กำหนดกิจกรรมให้บุคลากรภายในโรงเรียน เป็นไปตามเจตนารมณ์ดังกล่าว ชำรงต้นและเพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่เข้มแข็งทั่วทั้งองค์กรในการต่อต้านการทุจริต จึงดำเนินการ ดังนี้

๑. ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

๒. ขับเคลื่อนประกาศเจตนารมณ์ฯ โดยจัดให้มีกิจกรรมในลักษณะต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างองค์ ความรู้ปลูกจิตสำนึก และสร้างทัศนคติค่านิยมที่ดีแก่บุคลากรในสังกัดให้มีจิตสำนึกในการปฏิเสธการรับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประกอบด้วย

๒.๑ จัดประชุมภายในหน่วยงาน เพื่อเผยแพร่ถ่ายทอดเจตนารมณ์ให้บุคลากรในสังกัด

๒.๒ จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการรับสินบนเผยแพร่ต่อสาธารณชน เช่น ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เจตนารมณ์ฯ หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง ผ่านเฟชบุ๊กของโรงเรียน ประชาสัมพันธ์ไปสู่อุ สาธารณชน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือช่องทางอื่น ๆ เพื่อให้ประชาชนผู้มาติดต่อรับทราบ

ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)



ประกาศโรงเรียนบ้านซับใหม่

เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนบ้านซับใหม่

โรงเรียนบ้านซับใหม่ มีความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจอย่างมีธรรมาภิบาล โดยให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อสร้างความศรัทธาและความเชื่อมั่นแก่สังคมว่าโรงเรียนบ้านซับใหม่เป็นองค์กรธรรมาภิบาล ในฐานะผู้บริหารโรงเรียนบ้านซับใหม่จึงขอประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งนี้ ขอให้บุคลากรทุกคนมุ่งมั่นปฏิบัติตามภารกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และปราศจากการทุจริตภายใต้นโยบาย ดังต่อไปนี้

๑. ด้านความโปร่งใส คือ เปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงาน รวมถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และมีระบบการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนที่ชัดเจน
๒. ด้านความพร้อมรับผิด คือ มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติราชการอย่างเต็มประสิทธิภาพภายใต้กฎหมาย ระเบียบวิธีการที่ถูกต้อง รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการบริหารงาน และพร้อมที่จะถูกตรวจสอบเพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นต่อโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
๓. ด้านความปลอดจากการทุจริต คือ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือรับสินบน
๔. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร คือ ไม่ยอมรับการทุจริตทุกประเภท และไม่เพิกเฉยที่จะดำเนินการเพื่อยับยั้งการทุจริตในหน่วยงาน และ โรงเรียนบ้านซับใหม่ขอประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy)
๕. ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน คือ กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน อำนวยความยุติธรรมและมีความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล การบริหารจัดการงบประมาณ และการมอบหมายงาน

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายเกร็ดศิลาสรรค์ บัดตะเน)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับใหม่

จัดประชุมภายในหน่วยงาน เพื่อเผยแพร่ถ่ายทอดเจตนารมณ์ให้บุคลากรในสังกัด



จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการรับสินบนเผยแพร่ต่อสาธารณชน



ร.ร.บ้านชัยใหม่ จ.ชัยภูมิ

3 ชม. · 🌐



โรงเรียนบ้านชัยใหม่ รณรงค์ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างโปร่งใส



โรงเรียนบ้านชัยใหม่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓

NO GIFT POLICY

“งดรับ งดให้”

ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด
เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างโปร่งใส



นายเกรติศาสตร์ ปัตตะเน

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชัยใหม่



คุณ, Kwan Kuntod และ คนอื่นๆ อีก 5 คน



ถูกใจ



แสดงความคิดเห็น



แชร์



เขียนความคิดเห็น...

